

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๕



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง การดำเนินการเพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า

๑. สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยจะต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ ประกอบด้วย ช่วงต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยในส่วนของช่วงต้นน้ำจะต้องส่งเสริมการดูแลพื้นที่ต้นน้ำ และการปลูกป่า ปลูกแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน รวมทั้งสร้างฝายชุ่มชื้นเพื่อเก็บกักน้ำในพื้นที่สูง ทั้งนี้ ต้องยึดหลักการตามแนวพระราชดำริ ช่วงกลางน้ำจะต้องมีการบริหารจัดการพื้นที่กักเก็บน้ำ และระบายน้ำให้เหมาะสม ส่วนช่วงปลายน้ำจะต้องควบคุมดูแลการบริหารจัดการพื้นที่และช่องทางการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในส่วนของการดำเนินการในช่วงต้นน้ำนั้น รัฐบาลจะเร่งดำเนินการ โดยได้น้อมนำเอาพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาดำเนินการด้วย ใน ๒ เรื่อง คือ การปลูกป่าฟื้นฟูแหล่งน้ำ และการปราบปรามยาเสพติด

๒. การดำเนินการช่วงกลางน้ำและปลายน้ำ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทยเร่งประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ รวมทั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยระบุรายละเอียดแยกเป็นรายจังหวัดและรายโครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ และเร่งรัดดำเนินโครงการในความรับผิดชอบที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมในการดำเนินการ ให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว สำหรับการดำเนินการในส่วนของการขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำ ขอให้รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) รับไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณามอบหมายให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบการขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำแต่ละแห่งให้ชัดเจน

/รวมทั้ง ...

รวมทั้งให้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ได้รับอนุมัติงบประมาณไปแล้ว ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่จังหวัดกำกับติดตามการดำเนินการ ควบคู่ไปกับการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการตามกลไกการตรวจราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย เพื่อให้การดำเนินการโครงการต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ด้วย

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติรับทราบและเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สำนักงานงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งรัฐมนตรีที่กำกับดูแลในระดับจังหวัดเร่งรัดการดำเนินการข้างต้นต่อไปด้วย

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอำพน กิตติอำพน)  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

[www.cabinet.thaigov.go.th](http://www.cabinet.thaigov.go.th)